

QUY ĐẦU TƯ SỐ 1301/KH-UBND
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 1301/KH-UBND

Số: 280

Ngày: 01-03-2017

Chuyên:

Lưu hồ sơ số:

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Ch^o a Thôn
(đ' 1 mục III)
01/17

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng (viết tắt là PCTN); nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 05-CT/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCTN trong năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật PCTN, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy nhằm phòng ngừa và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; xây dựng tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong PCTN, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu

Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với công tác đấu tranh PCTN.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và công tác PCTN nói riêng đến toàn thể các đối tượng trong xã hội; thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường chỉ đạo phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện các chủ trương, pháp luật về PCTN, tập trung thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI)¹; Chỉ thị số 50-CT/TW

¹ V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí.

ngày 07/12/2015² và Chỉ thị số 33- CT/TW ngày 03/11/2014 của Bộ Chính trị³; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các quy định của Luật PCTN và Nghị định hướng dẫn thi hành. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác PCTN; gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nhằm nâng cao ý thức rèn luyện đạo đức và tuân thủ nghiêm túc quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức công vụ của người cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Tăng cường triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động cơ quan, đơn vị, tổ chức, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức trong đó tập trung vào một số lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao: quản lý tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai, môi trường; tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; các chính sách an sinh xã hội,...

3. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ đối với công chức, viên chức nhất là việc thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và những việc công chức, viên chức không được làm, tập trung vào các vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

4. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Tập trung việc tổ chức đối thoại với nhân dân để có cơ sở rà soát, xử lý trong giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài.

5. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc quán triệt và triển khai thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 07/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về minh bạch tài sản và thu nhập; hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng phải kê khai năm 2016 và báo cáo theo quy định.

6. Nâng cao năng lực hoạt động và tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong công tác PCTN. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước; quan tâm hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; chú trọng công tác đôn đốc,

² Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

³ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

kiểm tra việc thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật tập trung chỉ đạo phát hiện, điều tra và đưa ra xét xử kịp thời, kiên quyết những vụ việc tham nhũng trên địa bàn.

7. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị về công tác PCTN; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi xảy ra tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và một số quy định khác về công tác PCTN theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc các sở, ban, ngành căn cứ kế hoạch này khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2017 để triển khai thực hiện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của ngành, địa phương để tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN theo quy định. Thời gian hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và gửi về UBND thành phố (qua Thanh tra thành phố) **chậm nhất ngày 28/02/2017** để theo dõi việc tổ chức thực hiện.

Đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc mình quản lý, Chủ tịch UBND xã, phường xây dựng Kế hoạch công tác PCTN năm 2017 của đơn vị mình bằng những việc làm cụ thể, phân công thực hiện nhiệm vụ, thời gian hoàn thành với phương châm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

2. Giao Thanh tra thành phố hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch này; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định về PCTN; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện công tác Minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của toàn thành phố, tổng hợp kết quả để báo cáo Thanh tra Chính phủ.

Trên đây là Kế hoạch công tác PCTN năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Thanh tra thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo. *7/6*

Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- UBND các quận, huyện;
- Các sở, ban, ngành;
- TTTP, CATP, VKSNDTP, TANDTP;
- Lưu: VT, NC. *60*



Huỳnh Đức Thơ